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เลขาธิการ กพฐ.เล็งรื้อระบบโยกย้ายครูใหม่ สกัดการทุจริตในวงการครู หลังได้ยินข่าวหนาหูว่า
มีการเรียกรับเงินเพื่อโยกย้ายครูกิโลละแสน ย้ำเรื่องคอรัปชั่นของสพฐ.จะต้องหมดไปภายใน 6 เดือน

วันนี้ (29 เม.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มีแนวทางขจัดการทุจริตให้หมดไปในยุคที่ตนดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.
ซึ่งที่ผ่านตนได้ยินเรื่องการทุจริตมาตลอด โดยเฉพาะปัญหาการโยกย้ายครูกิโลละแสน หรือ
แม้กระทั่งการเรียกรับเงินโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นในเร็วๆนี้ ตนจะหารือกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางมาตรการและหาแนวทางการจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด
และจะไขแก้ปัญหาการทุจริตให้ได้ภายใน 6 เดือน การโยกย้ายครูต่อจากนี้ไปจะต้องเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

“ผมยังไม่มีข้อมูลเชิงตัวเลข หรือ การร้องเรียนทางเอกสารอย่างเป็นทางการ
ในเรื่องการเรียกรับเงินจากการโยกย้ายครู เพียงแต่เป็นการพูดต่อๆกันว่า
หากมีความประสงค์จะย้ายก็ต้องจ่ายให้กิโลละแสน
อีกทั้งยังได้ยินว่าการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีการเรียกรับเงินเกิดขึ้น
แต่ถึงแม้จะเป็นคำกล่าวอ้างที่พูดต่อๆกันมา ผมก็จะไม่นิ่งเฉย และจะเข้าไปตรวจสอบจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง
โดยจะเป็นการเคลียร์ระบบการโยกย้ายครูใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในอนาคต
แม้เรื่องเหล่านั้นจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ตาม เพราะหากปล่อยไว้ก็จะกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
สพฐ.เอง
ซึ่งวันนี้พวกเราได้พิสูจน์ตัวเองหลายเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็
นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
การสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไม่มีการเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.
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